

ความช่วยเหลือทางการเงินที่พรอวิเดนซ์:

เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจและค่านิยมหลักของเราพรอวิเดนซ์ดูแลผู้คนและความต้องการด้านสุขภาพของพวกเขาโดยไม่คำนึงถึงความสามารถในการจ่าย เรามุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับผู้ป่วยของเราผ่านปัญหาทางการเงินใด ๆ รวมถึงการหาวิธีที่จะทำให้การรักษาพยาบาลมีราคาไม่แพงมากขึ้น

โรงพยาบาลของพรอวิเดนซ์ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ป่วยที่มีสิทธิ์ซึ่งไม่มีความสามารถทางการเงินในการจ่ายค่ารักษาพยาบาล หากคุณมีปัญหาในการจ่ายเงินสำหรับการดูแลสุขภาพของคุณทั้งหมดหรือบางส่วนเราขอแนะนำให้คุณพูดคุยกับที่ปรึกษาทางการเงินของพรอวิเดนซ์หรือใครบางคนในสำนักงานธุรกิจของเราเกี่ยวกับวิธีที่เราสามารถช่วยคุณได้

ครอบคลุมอะไรบ้าง?

สำหรับบริการฉุกเฉินและจำเป็นทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลพรอวิเดนซ์เราให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ป่วยที่มีสิทธิ์ในระดับค่าธรรมเนียมการเคลื่อนโยมีส่วนลดตั้งแต่ 75 ถึง 100 % ขึ้นอยู่กับความสามารถในการจ่าย ความช่วยเหลือทางการเงินสำหรับบริการอื่น ๆ หรือที่สิ่งอำนวยความสะดวกที่ไม่ใช่โรงพยาบาลของเราอยู่ภายใต้นโยบายของหน่วยงานพรอวิเดนซ์ที่ให้การดูแล

วิธีการสมัคร? ผู้ป่วยรายใดสามารถสมัครเพื่อรับความช่วยเหลือทางการเงินได้

ผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือทางการเงินจะต้องจัดเตรียมเอกสารประกอบที่ระบุไว้ในแอปพลิเคชันเว้นแต่พรอวิเดนซ์จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น แบบฟอร์มใบสมัครอาจได้รับทางออนไลน์ทางโทรศัพท์หรือจากเว็บไซต์ที่ระบุไว้ด้านล่าง

ความช่วยเหลืออื่น ๆ:

ความช่วยเหลือด้าน ความคุ้มครอง: หากคุณไม่มีประกันสุขภาพคุณอาจมีสิทธิ์ได้รับโปรแกรมอื่น ๆ ของรัฐบาลและชุมชน เราสามารถช่วยคุณค้นพบโปรแกรมเหล่านี้ (รวมถึงผลประโยชน์ Medicaid และกิจการทหารผ่านศึก) สามารถช่วยครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลของคุณได้หรือไม่ นอกจากนี้เรายังสามารถช่วยคุณสมัครโปรแกรมเหล่านี้

ส่วนลดที่ไม่มีประกัน: พรอวิเดนซ์มอบส่วนลดสำหรับผู้ป่วยที่อาจไม่มีประกันสุขภาพ กรุณาติดต่อเราเกี่ยวกับโปรแกรมส่วนลดของเรา

แผนการชำระเงิน: หลังจากที่คุณบริษัท ประกันภัยของคุณดำเนินการเรียกเก็บเงินแล้วยอดคงเหลือใด ๆ

สำหรับจำนวนเงินที่คุณเป็นหนี้จะครบกำหนดภายในสามสิบวัน ยอดคงเหลือสามารถชำระด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

บัตรเครดิตอัตโนมัติแผนการชำระเงินเงินสดเช็คชำระบิลออนไลน์หรือบัตรเครดิต

หากต้องการแผนการชำระเงินโปรดโทรไปที่หมายเลขในใบแจ้งยอดหนี้ของคุณเพื่อนัดหมาย

การดูแลสุขภาพ: โรงพยาบาลพรอวิเดนซ์ที่มีแผนกฉุกเฉินโดยเฉพาะให้การดูแลฉุกเฉินทางการแพทย์ฉุกเฉิน

(ตามที่กำหนดโดยพระราชบัญญัติการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและแรงงาน)

โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติที่สอดคล้องกับความสามารถที่มีอยู่โดยไม่คำนึงถึงว่าผู้ป่วยมีความสามารถในการจ่ายเงินหรือมีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินหรือไม่

ติดต่อเราเพื่อขอความช่วยเหลือทางการเงินหรือแอปพลิเคชัน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลพรอวิเดนซ์ของคุณโปรดติดต่อหรือเยี่ยมชมที่ปรึกษาทางการเงินหรือสำนักงานเรียกเก็บเงินที่พรอวิเดนซ์ในพื้นที่ของคุณ เราสามารถให้แบบฟอร์มใด ๆ ที่คุณต้องการและสามารถช่วยคุณสมัครเพื่อขอความช่วยเหลือ

ผู้ป่วยควรขอความช่วยเหลือทางการเงินก่อนเข้ารับการรักษาพยาบาลหากเป็นไปได้

ผู้ป่วยยังสามารถสมัครได้ตลอดเวลาในขณะที่ได้รับการรักษาและเป็นระยะเวลาหนึ่งหลังจากได้รับใบเรียกเก็บเงินเริ่มต้นของคุณ

หากคุณมีคำถามหรือต้องการรับแบบฟอร์มใบสมัครความช่วยเหลือทางการเงินโปรดติดต่อด้านล่าง:

ทางโทรศัพท์: 1-855-229-6466 หรือเว็บไซต์ของเราที่: www.providence.org